

รายชื่อสถานีที่ผ่านการพิจารณา กรณีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีของผู้ทดลองประกอบกิจการ										
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้ชำนาญการทำการ	ชื่อสถานีเดิม	ชื่อสถานีใหม่	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานี	ผลการพิจารณาของอนุกรรมการฯ
๑	บริการทางธุรกิจ	๐๒๕๖๐๖๖๑	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรามเรดิโอ	นางรัชยา สัตย์ถรณ์ทิพย์	คนโรงงาน	ศรีรามเรดิโอ	๔๗.๗๕	บ้านเลขที่ ๖๑/๑๙ หมู่ ๔ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทการทดลองประกอบกิจการ ตามมติ กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔	เห็นควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับหลักการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รายชื่อสถานีที่ผ่านการศึกษาการมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพของพื้นที่ของประกอบกิจการ														
ที่	ประเภทกิจการ	รหัสสถานี	นิติบุคคล	ผู้มีอำนาจทำการ	ชื่อสถานี	ความถี่ (MHz)	ที่ตั้ง	ความสูงเสาอากาศ (Antenna) เดิม (เมตร)	ความสูงเสาอากาศใหม่ (เมตร)	กำลังส่งเดิม (วัตต์)	กำลังส่งใหม่ (วัตต์)	เหตุผลขอเปลี่ยนแปลงความถี่เสาอากาศ (Antenna) และกำลังส่ง	ผลการตรวจสอบจากสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ผลการพิจารณาของกรมการฯ
๑	บริการทางธุรกิจ	๑๒๕๖๐๖๖๖	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ แมท มีเดีย	นายวีพร จันทร์ธิดา	หัตถุสาทรกรรม และการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่	๕๐.๕๐	บ้านเลขที่ ๓๖/๑ หมู่ ๕ ถนนป่าเหนือ ตำบลสว่างราษฎร์ อำเภอจอมจ้อยเขต ๓ จังหวัดเชียงใหม่	๕๕	๖๐	๕๐๐	๕๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกอากาศและป้องกันภาพพายุของสำนักงาน กสทช.	๑. ไม่สามารถตรวจสอบกำลังส่งและความสูงเสาอากาศได้เนื่องจากสถานียังไม่มีการออกอากาศตามข้อผูกพันของเงื่อนไขแปลง ๒. เห็นควรให้พิจารณาไปเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๕ และสำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ดำเนินการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นและการรับความยาวคลื่นการเปลี่ยนแปลงต่อไป	เห็นควรให้ยื่นแปลงความถี่เสาอากาศและกำลังส่งออกอากาศได้ตามที่ยื่นคำร้อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงความถี่เสาอากาศและกำลังส่งออกอากาศไม่กระทบการถือกรรมสิทธิ์ของภาคโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเหตุ ผลตรวจสอบจาก สำนักงาน กสทช. ภาค ๑-๔ ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากสถานียังไม่มีการออกอากาศตามข้อผูกพันที่ยื่นเปลี่ยนแปลง

สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมติ กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ลำดับ	รหัสสถานี	กลุ่มคน บริการชุมชน	วัตถุประสงค์ บริการทางธุรกิจ	การถือหุ้นในนิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคล	การปิดประกาศ หรือแจ้งให้ ชุมชนรับทราบ	รายงานผลการตรวจสอบ สำนักงาน กสทช. ส่วน ภูมิภาค	การเปลี่ยนแปลงข้อมูล			มติ กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
								ชื่อ	คลื่น	ที่ตั้ง สถานี สาย อากาศ	
๑	๐๕๕๐๖๘๘๗	กลุ่มคน คนบ้านเขา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีเขียว	กลุ่มคนคนบ้านเขา ซึ่งมีสมาชิก จำนวน ๕ คน (เอกสารแนบหน้า ๒) โดยมีสมาชิกกลุ่มคน จำนวน ๓ คน ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด สีเขียว มีรายชื่อ ดังนี้ ๑. นายคุณวุฒิ แซ่ลี ๒. นายโย วังศิริ ๓. นายมนตรี แซ่ลี โดยสมาชิกกลุ่มคนเดิมตาม รายชื่อข้างต้น ถือหุ้นในสัดส่วน เท่ากัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของนิติ บุคคล	นายคุณวุฒิ แซ่ลี ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม คนคนบ้านเขา	มีการปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นาคี วันที่ปิดประกาศ ๑๘ พ.ค. ๕๙	ตรวจสอบพบการปิด ประกาศเรื่องการขอ เปลี่ยนแปลงประเภทการ ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นาคี (เขต ๘ อุดรธานี)	✓	✓	✓	๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ประเภทการทดลอง ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง เป็น ประเภทกิจการทาง ธุรกิจ และให้ยื่นคำขอ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ ครบถ้วน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือ ๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานี และที่ตั้งสายอากาศ ตามที่ร้องขอ
๒	๐๖๕๐๖๘๙๑	กลุ่มคนคนลำ สงคราม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเพชร กรุ๊ป	กลุ่มคนคนลำสงคราม ซึ่งมีสมาชิก จำนวน ๖ คน (เอกสารแนบหน้า ๑๒) โดยมีสมาชิกกลุ่มคน จำนวน ๔ คน ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจเพชร กรุ๊ป มีรายชื่อ ดังนี้ ๑. นายเจริญสุข นวพงษ์ ๒. นายคำปน หอมกระจาย ๓. นายสวน ศรีภพ โดยสมาชิกกลุ่มคนเดิมตามรายชื่อ ข้างต้น ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคล	นายใจเพชร นวพงษ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม คนคนลำสงคราม	มีการปิดประกาศ ณ สถานที่ราชการ ดังนี้ ๑. โรงเรียนบึงใต้ในวัง พัฒนา ๒. วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ เทคนิค ๓. โรงเรียนบ้านบ่อร้าง ๔. องค์การบริหารส่วน ตำบลค้อใต้ ๕. สถานีอนามัยตำบลงิ้ว ๖. โรงเรียนบ้านบ่อร้าง-โคกสี นวล ๗. โรงเรียนบ้านเขม วันที่ปิดประกาศ ๓ มิ.ย ๕๙	ตรวจสอบพบการปิด ประกาศเรื่องการขอ เปลี่ยนแปลงประเภทการ ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อใต้ (เขต ๘ อุดรธานี)	✓	-	-	๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ประเภทการทดลอง ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง เป็น ประเภทกิจการบริการทาง ธุรกิจ และให้ยื่นคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ ครบถ้วน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือ ๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล การใช้งานคลื่นความถี่ที่ได้ที่ ร้องขอ

สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมติ กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองวิทยุกระจายเสียง

ลำดับ	รหัสสถานี	กลุ่มคน บริการชุมชน	นิติบุคคล บริการทางธุรกิจ	การถือหุ้นในนิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคล	การเปิดประกาศ หรือแจ้ง ให้ชุมชนรับทราบ	รายงานผลการตรวจสอบ สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	การเปลี่ยนแปลงข้อมูล			มติ กสท. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
								ชื่อ	คลื่น	ที่ตั้ง สถานี สาย อากาศ	
๓	๐๒๕๒๐๓๐๒	กลุ่มคนศูนย์ ปฏิบัติการ เรียนรู้วิถี ชุมชนบ้านนา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ริช เอ็ม	กลุ่มคนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ ชุมชนบ้านนา ซึ่งมีสมาชิก จำนวน ๕ คน (เอกสารแนบหน้า ๗) โดยมีสมาชิกกลุ่มคน จำนวน ๕ คนถือหุ้นในหุ้นส่วนจำกัด ริช เอ็ม เอ็ม มีรายชื่อ ดังนี้ ๑. พี่มิ่งขวัญ ทรัพย์ ๒. นางบรรจง ละม้าย ๓. นายนำชัย รักทรัพย์ ๔. นายพร้อม ชนะทุกซ์ ๕. นายสะอาด รัตมี โดยสมาชิกกลุ่มคนเดิมตาม รายชื่อข้างต้น ถือหุ้นในสัดส่วน เท่ากัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคล	พี่มิ่งขวัญ ทรัพย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม คนศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชนบ้านนา	มีการเปิดประกาศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาเพิ่ม วันที่เปิดประกาศ ๑๒ ก.ค. ๕๙	ตรวจสอบพบการเปิด ประกาศเรื่องการขอ เปลี่ยนแปลงประเภทการ ทดลองวิทยุกระจายเสียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบล เขาเพิ่ม (เขต ๗ นครราชสีมา)	✓	✓	✓	๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ประเภทการทดลอง วิทยุกระจายเสียง เป็น ประเภทวิทยุกระจายเสียง ธุรกิจ และให้ยื่นคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ ครบถ้วน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือ ๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ชื่อ สถานี ที่ตั้งสถานี และที่ตั้ง สายอากาศ ได้ตามที่ร้องขอ
๔	๐๒๕๒๐๒๒๒	กลุ่มคนรวม ความคิด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหัตถ์	กลุ่มคนรวมความคิด ซึ่งมีสมาชิก จำนวน ๕ คน (เอกสารแนบหน้า ๗) โดยมีสมาชิกกลุ่มคน จำนวน ๔ คนถือหุ้นในหุ้นส่วนจำกัด สวนหัตถ์ มีรายชื่อ ดังนี้ ๑. นายวิเชียร ภาณุพงษ์ ๒. นายสมเกียรติ พลายแสงสาย ๓. นายประยูร ด้วง ๔. นายสุทัศน์ ด้วง ๕. นายกันตพงศ์ ช่างจันทร์ โดยสมาชิกกลุ่มคนเดิมตามรายชื่อ ข้างต้น ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคล	๑. นายวิเชียร ภาณุพงษ์ ๒. นายประยูร ด้วง ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม คนรวมความคิด	มีการเปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่า ขนุน วันที่เปิดประกาศ ๑ มิ.ย. ๕๙	ตรวจสอบพบการเปิด ประกาศเรื่องการขอ เปลี่ยนแปลงประเภทการ ทดลองวิทยุกระจายเสียง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่า ขนุน (เขต ๑๔ สุพรรณบุรี)	✓	✓	✓	๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ประเภทการทดลองวิทยุ กระจายเสียง เป็นประเภทวิทยุกระจายเสียง ทางธุรกิจ และให้ยื่นคำขอ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ ครบถ้วน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือ ๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สถานี และที่ตั้งสายอากาศ ตามที่ ร้องขอ

สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามตามมติ กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และ
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ลำดับ	รหัสสถานี	กลุ่มคน บริการชุมชน	นิติบุคคล บริการทางธุรกิจ	การถือหุ้นในนิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำกรณ นิติบุคคล	การปิดประกาศ หรือแจ้ง ให้ชุมชนรับทราบ	รายงานผลการตรวจสอบ สำนักงาน กสทช. ส่วน ภูมิภาค	การเปลี่ยนแปลงข้อมูล			มติ กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
								ชื่อ	คลื่น	สถานี สาย อากาศ	
๕	๑๒๕๒๐๒๕๐	กลุ่มคนสื่อสาร ชุมชนสัมพันธ์ วไรตี้ เรดิโอ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสบปี วไรตี้	กลุ่มคนสื่อสารชุมชนสัมพันธ์ วไรตี้ เรดิโอ ซึ่งมีสมาชิก จำนวน ๕ คน (เอกสารแนบหน้า ๔) โดยมีสมาชิกกลุ่มคนติดตาม รายชื่อข้างต้น ถือหุ้นในสัดส่วน เท่ากัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคล	๑. นายสุนทร แสงสุวรรณย์ ๒. นางสาวจิราภรณ์ ธรรม ธอน ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม คนสื่อสารชุมชนสัมพันธ์ วไรตี้ เรดิโอ	มีการปิดประกาศ ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง วันที่ปิดประกาศ ๑๒ ก.ย. ๕๙	ตรวจสอบพบการปิด ประกาศเรื่องการขอ เปลี่ยนแปลงประเภทการ ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง ณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เขต ๙ เชียงใหม่)	-	-	๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ประเภทการทดลอง ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง เป็น ประเภทกิจการบริการทาง ธุรกิจ และให้ยื่นคำขอ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ ครบถ้วน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือ ๒. อนุมัติให้เปลี่ยนเลขที่ตั้ง สถานี และที่ตั้งสายอากาศ ได้ทันทีร้องขอ	
๖	๐๒๕๐๑๒๒๒	กลุ่มคนคนรัก ไทย (คนรัก ไทยหัวใจสี แดง)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวใจจุด	กลุ่มคนคนรักไทย (คนรักไทยหัวใจ แดง) ซึ่งมีสมาชิก จำนวน ๕ คน (เอกสารแนบหน้า ๔) โดยมีสมาชิกกลุ่มคน จำนวน ๓ คนถือหุ้นในหุ้นส่วนจำกัด หัวใจ จุด มีรายชื่อ ดังนี้ ๑. นางสาวละมัย เจริญกุล ๒. นายเจตกุล ปกป้องสกุล ๓. นายเกียรติศักดิ์ พันอินกุล โดยมีสมาชิกกลุ่มคนตามรายชื่อ ข้างต้น ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคล	นางสาวละมัย เจริญกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม คนคนรักไทย (คนรักไทย หัวใจสีแดง)	มีการปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลนคร เมืองอุดรธานี วันที่ปิดประกาศ ๙ มิ.ย. ๕๙	๑. ตรวจสอบพบการปิด ประกาศเรื่องการขอ เปลี่ยนแปลงประเภทการ ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง ณ สำนักงานเทศบาลนคร เมืองอุดรธานี ๒. ตรวจสอบพบการ ประกาศหรือแจ้งเรื่องการ ขอเปลี่ยนแปลงประเภท การทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง ผ่าน ทางการออกอากาศของ สถานี วิทยุกระจายเสียง (เขต ๔ อุตรดิตถ์)	✓	-	๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ประเภทการทดลอง ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง เป็น ประเภทกิจการบริการทาง ธุรกิจ และให้ยื่นคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ ครบถ้วน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือ ๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อ สถานีได้ตามที่ร้องขอ	

สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมติ กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ และ
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ลำดับ	รหัสสถานี	กลุ่มคน บริการชุมชน	นิติบุคคล บริการทางธุรกิจ	การถือหุ้นในนิติบุคคล	ผู้มีอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคล	การปิดประกาศ หรือแจ้ง ให้ชุมชนรับทราบ	รายงานผลการตรวจสอบ สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	การเปลี่ยนแปลงข้อมูล			มติ กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙
								ชื่อ	คลื่น	ที่ตั้ง สถานี สาย อากาศ	
๗	๐๔๕๒๐๐๗๘	กลุ่มคนทุ่ง ศรีศรี ๕๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีไอพี มีเดีย ๙๕๕๕	กลุ่มคนทุ่งศรีศรี ๕๒ ซึ่งมีสมาชิก จำนวน ๕ คน (เอกสารแนบหน้า ๒) โดยมีสมาชิกกลุ่มคน จำนวน ๕ คนถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัด วีไอพี มีเดีย ๙๕๕๕ มีรายชื่อ ดังนี้ ๑. นายรัตนสันต์ เสี่ยมศรี ๒. นายวีรพล วรหาญ ๓. นางชญานันท์ เสี่ยมศรี ๔. นายจันทร์ดี สมสาย ๕. นางวิไลพร วรหาญ โดยสมาชิกกลุ่มคนเดิมตาม รายชื่อข้างต้น ถือหุ้นในสัดส่วน เท่ากัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ นิติบุคคล	นายรัตนสันต์ เสี่ยมศรี ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม คนทุ่งศรีศรี ๕๒	มีการปิดประกาศ ณ ที่ว่า การอำเภอเมืองขอนแก่น วันที่ปิดประกาศ ๑๖ พ.ค. ๕๙	ตรวจสอบพบการปิด ประกาศเรื่องการขอ เปลี่ยนแปลงประเภทการ ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง ณ ที่ว่า การอำเภอเมืองขอนแก่น (เขต ๖ ขอนแก่น)	✓	✓	✓	๑. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ประเภทการทดลอง ประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง เป็น ประเภทกิจการบริการทาง ธุรกิจ และให้ยื่นคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ ครบถ้วน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น หนังสือ ๒. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อ สถานีได้ ที่ตั้งสถานี และ ที่ตั้งสายอากาศได้ตามที่ ร้องขอ

ตารางแสดงรายละเอียดของประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มเติม ๔ สถานี (ลำดับที่ ๒๒-๒๕)

ลำดับ ที่	สถานที่	สิ่งอำนวยความสะดวก										หมายเหตุ
		ที่ดิน	อาคาร/ พื้นที่	เสาสูง สัญญาณ โทรทัศน์	ระบบสายนำ สัญญาณ	สายอากาศ	ชุด Combiner	ระบบ TVRO	ระบบ ไฟฟ้า/ ไฟฟ้า สำรอง	ระบบ ปรับ อากาศ	หมายเหตุ	
๒๒	สถานีโทรทัศน์ ดอยผาหังษ์ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	-	อาคาร สำเร็จรูป Container Shelter 6x6x3.20	Self Tower สูง ๑๙ ม.	รุ่น 1/4" Foam- Dielectric coaxial cable	UHF DTTV Antenna Horizontal Type 4 0.05x1.0 M. 6 panels	UHF combiner max 7x150 W. DVB-T2, 3 ports switch	งาน ดาวเทียม C-Band ๓.๗ ม.	เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า 75 KVA 50 Hz /สำรอง 40KVA	๒๔,๐๐๐ BTU ๔ ชุด	ขั้วดิน กรรรมสิทธิ์ บมจ. ทีโอที สัญญาเลขที่ กปช./ ๓๔๙/๒๕๕๙ เข้าใช้ งานพื้นที่ ถนน เสาสัญญาณ ระบบ กำลัง (ไฟฟ้า) สำหรับ ๔ สถานี ต่ออายุสัญญาปีต่อปี เสาสูงสัญญาณ สำหรับสถานีลำดับที่ ๒๒ เป็นกรรมสิทธิ์ของ ส.ส.ท. ประสงค์ขอ นำมาให้บริการสิ่ง	
๒๓	สถานีทวนสัญญาณ เขา ๗๒๖ ถนนเนิน-สี่ ตำบล ด้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	-	อาคาร สำเร็จรูป Container Shelter 6x6x3.20	(กรรมสิทธิ์ ทีโอที สูง ๘๗ ม.)	รุ่น 1/4" Foam- Dielectric coaxial cable	UHF DTTV Antenna Horizontal Type 2(6C) 0.05x1.0 M. 6 panels	UHF combiner max 7x150 W. DVB-T2, 3 ports switch	งาน ดาวเทียม C-Band ๓.๗ ม.	เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า 75 KVA 50 Hz /สำรอง 40KVA	๒๔,๐๐๐ BTU ๔ ชุด		

ตารางแสดงรายละเอียดของประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มเติม ๔ สถานที่ (ลำดับที่ ๒๒-๒๕)

๒๔	สถานีโทรทัศน์ภาค เช่าแผงมา ตำบลมิตรภาพ อำเภอมากเหล็ก จังหวัดสระบุรี	-	อาคาร สำเร็จรูป Container Shelter 6x6x3.20	- (กรรมสิทธิ์ ที่อยู่ที่ สูง ๓๗ ม.)	รุ่น 1/4" Foam- Dielectric coaxial cable	UHF DTTV Antenna Horizontal Type 5 0.05x1.0 M. 6 panels ติดตั้งที่ ๑๕ ม.	UHF combiner max 7x150 W. DVB-T2, 3 ports switch	งาน ดาวเทียม C-Band ๓.๗ ม.	เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า 75 KVA 50 Hz /สำรอง 40KVA	๒๔,๐๐๐ BTU ๔ ชุด	อำนาจความสะดวก ส่วนลำดับที่ ๒๓-๒๔ เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. ทีโอที ส.ส.ท. เช่าเพื่อติดตั้ง สายอากาศและ อุปกรณ์ (ไม่ประสงค์ นำมาขอสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกๆ)
๒๕	สถานีวิทยุวิทยุภาค เช่าห้วยหินฝน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	-	อาคาร สำเร็จรูป Container Shelter 6x6x3.20	- (กรรมสิทธิ์ ที่อยู่ที่ สูง ๖๗ ม.)	รุ่น 1/4" Foam- Dielectric coaxial cable	UHF DTTV Antenna Horizontal Type 5 0.05x1.0 M. 6 panels ติดตั้งที่ ๒๕ ม.	UHF combiner max 7x150 W. DVB-T2, 3 ports switch	งาน ดาวเทียม C-Band ๓.๗ ม.	เครื่อง กำเนิด ไฟฟ้า 75 KVA 50 Hz /สำรอง 40KVA	๒๔,๐๐๐ BTU ๔ ชุด	